



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กลุ่มกฎหมาย โทร.๐ ๗๖๒๒ ๒๙๑๓-๔ ต่อ ๑๔๒๐

ที่ ภก.๐๐๓๒/ ๑๖ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความเห็นชอบลงนามประกาศ และอนุมัติเผยแพร่ ประกาศมาตรการต่าง ๆ เกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

ตามที่ กลุ่มกฎหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดมาตรการกลไก การป้องกัน และแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต รับทราบแนวทาง และถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัดนั้น

ในการนี้ จึงขอความเห็นชอบลงนามประกาศ และอนุมัติเผยแพร่ ประกาศมาตรการต่าง ๆ เกี่ยวกับการป้องกันดังกล่าว ทางสื่อโซเชียลมีเดีย Facebook สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตและทางเว็บไซต์ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตเพื่อให้สาธารณสุขชนรับทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นางสาวณัฐดา ทิรัญ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน แทน
หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย

ทราบ/ลงนามแล้ว

(นายสมสุข คัมพันธิ์ประทีป)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) ปฏิบัติราชการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และสร้างองค์กรที่ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกจ้าง และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงานหรือดำเนินงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

ดังนั้นเพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานดังกล่าว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จะดำเนินการ ดังนี้

๑. บริหารงานและปฏิบัติงานบนหลักแห่งความเสมอภาค ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ ไม่กระทำการอันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องของเพศ และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

๒. สร้างวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของกระทรวงมหาดไทย ให้ปฏิบัติต่อกันโดยให้เกียรติซึ่งกันและกัน และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

๓. สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร และส่งเสริมความปลอดภัยไม่ให้เกิดการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคน และบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินงานร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

๔. สร้างกลไกและกระบวนการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานเพื่อมิให้มีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมสุข สัมพันธ์ประทีป)
เลขาธิการเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) ปฏิบัติราชการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา